



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1471 17 tháng 09 năm 2023

Chơn Pháp

*Chơn pháp qui nguyên tiến một lòng
Thành tâm tu luyện tự khai thông
Qui nguyên đời đạo duyên Trời độ
Thức giác bình tâm tự giải thông*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?
- 2) Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không ?
- 3) Phương xa là phương nào ?
- 4) Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh ?
- 5) Cõi vô cùng là cõi nào ?
- 6) Cuộc sống nhơn gian có gì quý báu nhất ?
- 7) Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao ?

1) Atlantic City, 21-06-97 4 :15AM

Hỏi : Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?

Đáp : Thưa người tu Vô Vi rất cần chữ tín, nếu thất tín không phải Vô Vi. Lợi dụng Vô Vi để làm điều sai quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước đến ngưỡng cửa Vô Vi được, phần hồn sẽ bị đọa lạc ở tương lai

Kệ :

*Tu hành thất tín lại làm sai
Nghĩa khí không còn tâm tự hại
Tạo khổ cho tâm gieo ý độc
Trí tâm không sáng sống tự đày*

2) Atlantic City, 22-06-97 3 :20 AM

Hỏi : Sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không ?

Đáp : Thưa sự cạnh tranh tạo động và lo âu cho người tu, không có lợi lộc gì, nhịn nhục và xây dựng rất hữu ích cho người tu. Tham thiền nhập định, hồn vía thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm linh

Kệ :

*Thành tâm tu luyện rõ hành trình
Khai triển trí tâm tự cảm minh
Cặm cuội thực hành tâm phát triển
Dựng xây cần thiết giúp tâm mình*

3) Atlantic City, 23-06-97 10 :15AM

Hỏi : Phương xa là phương nào ?

Đáp : Phương xa là nơi đi hoài không tới, nội tâm tham muốn mà không đạt. Người tu thiền thì dứt khoát sự tham muốn thì chẳng thấy đâu xa cả. Thanh tịnh thì nơi nào cũng có thể gần, chẳng còn có chẳng còn không

Kệ :

*Một lòng giải quyết chẳng trông mong
Trí vững niềm tin không tạo động
Giải quyết chính mình trong dứt khoát
Bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong*

4) Atlantic City, 24-06-97 2 :45 AM

Hỏi : Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh ?

Đáp : Thưa làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì chưa hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của phần hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xây đến

Kệ :

*Khổ cảnh trần gian khó tạo nên
Qui nguyên không được lại la rên
Ôm đời bỏ đạo tâm không cứu
Tạo khổ cho mình tự bỏ quên*

5) Atlantic City, 25-06-97 3 :20 AM

Hỏi : Cõi vô cùng là cõi nào ?

Đáp : Thừa điển giới là cõi vô cùng, thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, bộ đầu được rút thẳng lên từ trung tim bộ đầu hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, xuất phát sáng lạng vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, chỉ biết sáng tác, chứ không có xin hay mượn, hòa để tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gát vô cùng tận, vô sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn

Kệ :

*Phân minh sáng suốt chuyện cần tiến
Cảm thức Trời cao vẫn nối liền
Thắng cảnh trần đầy tâm chuyển thức
Bình minh ban chiếu tự mình yên*

6) Atlantic City, 26-06-97 3 :07 AM

Hỏi : Cuộc sống nhơn gian có gì quý báu nhất ?

Đáp : Thừa cuộc sống nhơn gian chỉ có tình thương là quý báu nhất. Chỉ có tình thương và đạo đức thì mới thật sự sống chung hòa bình được

Kệ :

*Thương nhau đùm bọc cho nhau
Khó khổ không than chẳng khổ đau
Xây dựng chung hành trong thức giác
Bình tâm xây dựng tiến về mau*

7) Atlantic City, 27-06-97 4 :10 AM

Hỏi : Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn xây dựng tình thương thì phải chịu hòa tan trong khổ thì mới cảm thức được tình thương là giá trị nhất. Phật Pháp thanh nhẹ từ bi hỷ xả thì mới sáng tạo được tình thương

Kệ :

*Thực hành nhịn nhục tự gieo gương
Sống động tình Trời chỉ có thương
Không chấp không mê lại dễ tiến
Tình thương cao đẹp giải thông đường*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

*Chuyển hóa phân hành thân tại thế
Luật sanh sanh hóa chuyển đôi bề
Đồng hành sanh tử không giờ giấc
Nguyên lý tự tan chuẩn tích tề.*

*Có sanh có tử tương kê
Khi nhìn rõ rệt đôi bề như nhau
Luật sanh luật tử đối đầu
Căn nào quả nấy chuyển màu hóa sanh
Tâm minh chẳng tiếc chẳng giành
Hung lành chấp nhận mới thành chơn nhơn
Đi đi lại lại qui hườn
Hồn thanh vĩa trước tùy cơn chuyển hình
Càng tu càng rõ càng minh
Tình Trời cao thấp chính mình lường đo
Tâm minh tự ý dẫn dò
Tiến lên thanh cảnh hơn lò lửa than
Qui nguyên chánh cảnh thiên đàng
Hợp nơi chơn giác trấn an muôn bề
Nam thời tiến thẳng hương quê
Gái thời cũng tiến chơn ché thể tình
Chăm lo tự sửa lấy mình
Gương lành Phật độ tâm linh giác hình
Chẳng lo đối đáp càn nanh
Chỉ lo tu luyện tự hành tích thân
Căn nào quả nấy mỗi phần
Chuyên hành tự sửa tới cần hơn tham.*

Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 09-03-1974

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA HỌC : “HỘI TƯỚNG CHƠN TÂM” Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)

Cho nên, con quỷ cũng có quyền học đạo, con ma có quyền học đạo, con thú có quyền học đạo ; chứ không phải nói con người học đạo không ! Cọp, có cọp dữ, cọp hiền ; gấu, có gấu dữ, gấu hiền ; có đủ loại hết. Cho nên, mình tu, không có tranh chấp, mà sửa mình là quan trọng ! Tìm hiểu sự sai lầm của mình trước hết. Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu, không thấy ; bởi vì cặp mắt họ ngó ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ hướng về ngoài, làm sao họ hiểu ? Họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thức tâm sửa được.

Cho nên, phải hành trước ; cho nên, người tu Vô Vi, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ, “Cứ hành đi, rồi anh sẽ thấy anh” ; chứ không cách gì hơn hết. Còn, thiếu hành mà có lý luận nói cho mây, nhét, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nữa núi là nó quên hết rồi, không có nhớ đâu ! Nó hành, nó nhận được ; nó hành, nó lên cái tầng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói, nó sung sướng, và nó được tiến lên một chút xíu nữa.

Cho nên, khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ ; nó được bước lên một cái giới nhẹ rồi ; rồi từ đó nó sẽ học thêm nữa ; từ đó nó sẽ mở thêm nữa. Tùy cái hoàn cảnh nhờ nó ; nó là ví như chiếc thuyền đi về Bến Giác ; mà thuyền mà đi ra sông, ra biển, mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền ! Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền ; mà chiếc thuyền phải chịu đựng được, lèo lái đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được ; còn chiếc thuyền mà cứ cuồng cuồng theo sóng gió không, cũng không được ; phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được.

Cho nên, chiếc thuyền cũng là chơn tâm ; mà chơn tâm cũng là chiếc thuyền : có cái tâm rồi, lèo lái cái xác này dễ dãi lắm, không có khó khăn, không có công cao ngạo mạn.

“Bất khả bất tín, bất khả tận tín” ; cái gì mình cũng nghe, học ; coi thử nó thích hợp, mình học ; không thích hợp, thì thôi. Còn không có nói, “Tôi tận tín” ; cái đó có thể đi tới chỗ cuồng giải và người ta thiêu hủy mình luôn !

Cho nên, Vô Vi chủ trương tự tu, tự tiến : ai nói hay, mình nghe ; thích hợp, mình học ; học mà đẽ, học đẽ thiền, thiền coi thử nó còn giữ được không ? Nếu nó không giữ được Không, cái đó không phải của mình ; không phải của mình, lúc Soi Hồn nó đi mất à ! Mà cái của mình thì lúc Soi Hồn rồi nó cảm thấy nhẹ ; đó là đúng đường. Cho nên, Vô Vi chỉ có kéo ra ; không có ép người ta vô ; nếu ép vô là trật ; mở ra là đúng. Mấy chục năm nay tui nhắc nhở rõ ràng như vậy ! Mọi người nghe, hiểu, hành, tiến, thì gia cang nó yên ổn, và không bao giờ đi tới cái chỗ kêu bằng thất bại đau khổ ; mà không biết, nay tin đầu này, mai tin đầu kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi.

Mấy giờ thiền ? Thiền này giờ, nhẹ rồi. ! Ông Tám nghèo, không có đem bánh trái chia cho mọi người, nhưng mà đem một chút từ quang gặt hái được, nói ra nghe, vậy thôi ; chứ không có tài cán gì.

Bạn đạo: Làm sao mình đạt được Chơn Tâm, Thầy?

Đức Thầy: Muốn đạt được chơn tâm, Con phải niệm Phật, Con phải tham thiền, thấy cái sự hòa hợp không phải một mình Con. Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, là đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ cho cơ tạng được ổn định ; rồi Con niệm Phật, là cái chánh động của Con trong cơ tạng sẽ trở về với trật tự : từ hạ, trung, thượng nó quy nhứt lên trung tim bộ đầu ; thì lúc đó Con cảm thấy cái đầu Con lúc nào cũng rút ! Đó là hướng về cái chơn tâm ; không có phàm tâm.

Tại sao lại phân ra phàm, với chơn ? Phàm là lúc trước kia Con ngồi, Con nghĩ bài nhạc, hay là Con nghĩ một cái thơ tình, hay Con nghĩ những cái chuyện gì u ơ ở ngoài trời ; đó là cái phàm tâm ; đó, muốn đạt cái đó, muốn đi đến tới cái đó. Còn cái chơn không, nó khác : Chơn Không là nó trở về với tự nhiên rồi ; khi Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, là lấy nguyên khí của tự nhiên ; thì tự nhiên trong cái cơ tạng nó phải hồi sinh tự nhiên, rồi tự nhiên nó bớt ăn ; cái chuyện ăn uống mà phức tạp thịt thà đồ, này kia, tự nó bớt, bớt, bớt, bớt dần dần ; nó mới mở.

Cái chấn động khi Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà Con nghe rõ, như cái óc Con nó lớn rộng như trong cái tòa Đô Sảnh, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó có âm thanh nó vang dội trong cơ tạng Con, thì lúc đó cái trung tim nó mới mở ; thì lúc đó Con mới nhắm mắt thấy ánh sáng ; mà Con tưởng tới “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái bộ đầu Con rút rồi ; thì bao nhiêu sự lo âu trong tâm hồn này không còn nữa ; hướng về đó là không còn nữa !

Rồi thậm chí, cái việc hồi trước Con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh, này, này kia, kia nọ, phải dọn mình sạch sẽ ? Không ! Sau này Con khỏi ! Cái gì dâm ô trong nội tạng Con, Con đem nó lên đây, “Tụi bây giới, đây, Bây lên đây dâm ô ;tụi Bây gian dối, lên đây gian dối ; tụi Bây lường gạt, lên đây lường gạt !” Niệm Phật đưa nó lên ! Một chặp, nó hết ! Đó là do Lục Căn Lục Trần ; sự tăm tối của Lục Căn Lục Trần nó biến dạng thành dâm ô, trần trước ; rồi mới nói chuyện nhập thế đồ, này kia, kia nọ. Đã nhập thế rồi ! Con mang xác đời là Con đã nhập thế rồi ; con hiểu không ? Rồi Con nói nhập thế lần nữa, là Con đi cưới vợ! Cái chuyện đó là cái chuyện nói thêm, chớ automatic thì ông Trời ông sanh cho con đủ máy hết rồi : có chồng, có vợ đó là máy móc của ông Trời sanh như vậy ; đó là luật của vũ trụ ! Không việ cái lý thần thánh hóa cái việc đó mà nói chuyện như vậy ; không đúng ! Con hiểu không ? Con đã nhập thế rồi, nhập thế luân hồi nhiều kiếp rồi ; mà căn cốt Tiên, Phật bị đọa xuống thế gian, chớ đâu người nào thua người nào đâu ! Con thấy không ?

Cho nên, sau này tụi Con tu khá, đừng có nói: “Tao nhập thế” ! Không có ! Nhập thế lâu rồi : ở dưới đồng bùn đây, chớ bảnh chỗ nào đâu ;phải không ; bây giờ đang nhoi lên mà ! Lo tu sửa đi ! Tu có trình độ nhẹ một chút, từ cõi âm nó chiếu qua cái, nó bắt tụi con xưng danh ! Mà trong cái xưng danh đó rồi, trong này run, sợ ! Làm làm chi cho nó mệt đi ?

Ta cứ đi tu ; thanh thân ta đi lên ; nó phải hay hơn không ? Nhưng mà những người đó, nói nó cũng không nghe đâu ; rồi nó học hết cái bài đó rồi nó thức tâm, rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó, mà lớn nhất cũng nó ; lúc đó nó mới đi tận độ chúng sanh được. Nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó, lúc nào cũng để ý đến nó ; còn nó làm cha người ta, người ta ghét, người ta không chơi với nó, cũng có ; Con thấy không ?

Cho nên, Vô Vi học đủ bài hết, để thấy rõ. Mà lúc nào ông Tám cũng giảng rõ ràng : tự tu, tự tiến mà phải trở về với sự quân bình của chính mình ; chớ còn không thì xuống địa ngục cũng bị tội, tự nhiên à! Xưng ở đây, thấy hay ; nhưng mà bề trái lại dở : bề mặt thấy hay, nhưng mà bề trái, dở ; rồi cũng bị tội tự

nhiên à ! Rồi mình tu, mình làm sao cho nó quân bình cả hai mặt : tự quán thông, tự sửa chữa, tự ăn năn, tự hối cải, thì cái chơn tâm nó mới mở.

Mà khi Con trở về với chơn tâm rồi, Con thấy Con giúp ai một cái gì, Con không có đau khổ ; đồng tiền Con kiếm khổ thiết, nhưng mà Con đưa cho người ta, không có đau khổ ! Tiền của ông Trời. Con biết đạo, Con giảng đạo cho họ nghe, Con không thấy mệt, vì cái ông Trời cho Con, Con nói lại cho người khác, chớ Con không có tài cán gì hết ! Đừng nghĩ mình là giỏi, mình là hay ! Mình không có tài cán gì hết thì mới chịu học mãi mãi, và tiến hóa mãi mãi, tiến hóa tới vô cùng ! Mà cho ta là đắc, là giỏi, là hay, chỉ đứng đó mà thôi, không tiến được. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Động là sao? Tĩnh là sao?

Động là ở đâu ? Động là do sự tăm tối, không hiểu, mới là động!

Còn tịnh là ở đâu ? Là do sự sáng suốt mới là kê, “Tĩnh.” Đó !

Cho nên, nhiều khi các Bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản, mà mình thức tâm, vì nó thanh tịnh hơn mình : nó cười một cái, mình thấy ngọt à ; mà người khác cười một cái, mình thấy mệt quá ! Phải đứa bé đó nó thanh tịnh hơn chúng ta không ? Cho nên, tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các Bạn thanh tịnh các Bạn nghe nó nói đạo, hành động nó dễ thương, từ tâm nó rõ ràng : những con chim y ến, các Bạn đứng đó chiêm ngưỡng coi thử, nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên, chúng ta thiếu thanh tịnh rồi chúng ta chê đủ thứ hết ! Cọng cỏ cũng nói chuyện với các Bạn được ; cây bông cũng nói chuyện với các Bạn được ; rừng rú này họ cũng than thở với các Bạn được; mà các Bạn thiếu thanh tịnh thì không thấy !

TV Vĩ Kiên, Khóa 2: Thanh Tịnh – 24/2/86

THƯ TỪ LAI VẮNG

7. 20.06.9

8 0 ngày 30. 7. 1995

Thầy thương,

Đầu thư là những ý tưởng thương yêu của con gửi đến Thầy. Con hằng mong sẽ được tái ngộ lai thân xác Thầy, để con được nghe lời âm thanh thân yêu của Thầy mà con đã quên xa.

Thầy, con đã nhận được thư hồi âm của Thầy, trong đó mang đến cho con những lời chỉ dạy, con đã đọc đi đọc lại từng câu từng chữ vì con cố gắng hiểu pháp đúng đắn để từ bỏ bỏ những "hố" ngại của chính con. Khi Thầy nhận được thư con, kính xin Thầy hồi âm và ban cho con những lời chỉ dạy để con tiếp bước trên hành trình về miền cõi của con, con rất hăng hái thư Thầy.

Sách đây, kính xin Thầy giảng giải cho con:

- 1/ Khi con niệm Phật, con nghe có những tiếng như ve kêu nhưng quạu bô đầu, ở chỗ thanh vắng những tiếng đó càng mạnh thêm, thưa Thầy biết tiếng đó là gì?
- 2/ Khi công phu ban đêm, con niệm Phật theo sáu tiếng, hướng tâm chân mây tề, trung tâm bô đầu tề và 2 tiếng của chữ A, chữ Di kêu tề tề. Thưa Thầy điều này tốt hay xấu?
- 3/ Trái đây, sau giờ Thiền ban đêm, ở trong con khô ráo, miết hươc miệng khô khản, kính xin Thầy giải cho con hiểu.

Tôi đây con xin dừng bút. Con rất mong

(70)

thư của Thầy.

Kính thư,
hh

T V H

TB: Thầy thư về con

(71)

24.02.95

7 Con,

Thầy, em nhớ được thời con đi ngày 30.05.95
được biết con vẫn bình an và tiếp tục hành thiền.

Nhớ tu về Pháp lý và vi khoa học Huyền Bí Phật
Pháp, luôn luôn hướng tâm về Đại Bi mà Vô Tận, con
không phải, được được thì đến như trước, nhưng sẽ được
Đời Sống, Có Thế & Huy Hoá Đem, luôn đi về hay là Bên

Thiền Phật Ra Cùng Thấy Tê Tê, Bị Đau Kêu Nhỏ
Và Kêu Có Khi Mũi Chạy Có Thế kêu như vậy, có Thấy
Ra Niệm, Khi Thấy kêu Thở lớn và Thở nhỏ, con
khi có thì phải lưu ý là khi yếu có thể khó có
Hạnh, đó là Hỷ Tâm, nước tiểu đêm có thể xảy ra.

Còn Thế mới xem có tiểu đêm không, Thỉnh thoảng vẫn vào
và Bị Tắt Ngọt Ngọt cũng vậy, Bên này về Thiền học
Bổ khuyết thì Hỷ Tâm đó không có và không mạnh,

Thầy năm nay đang trên đường đi tới 73 tuổi
không còn Dharma Thân Phước và Ban Đạo, không những
nhớ lại việc khó ở đó của việc làm, con sẽ có mặt
của Thầy cũng như không có mặt cũng vậy, con cũng
Đều nhớ được tin do Thầy cũng Hỷ Tâm con con
muốn Bồ Thỉnh, mà Thầy đã cảm thấy Hỷ Tâm, đó
là sự Hỷ Tâm của Thầy lưu truyền trên mặt đất
tử đây & Ho Đem này Thầy ra đi, con nên đọc và xem
kỷ từ của một mà Thầy đã công Niệm & Ho Các Con (73)

Hôm nay.

Trong tâm lực bị cảm thấy là tốt, một thể
sẽ không còn nữa con sẽ cảm thấy sự vi-diệu của lực
tự là đi đã sẽ không sinh tâm con ^{sẽ} không còn nữa là
vi-diệu nữa.

Con vi diệu thêm về cơ thiền bị đưa trước
nhà con, là lời của sự giáo thêm không mất
tự của địa phương, / của sự giáo dục không lại
đưa về cơ địa cơ, luật là giáo thêm phần nhân
mặt, thì không đưa nữa có cơ hội của nhà,
con ~~lấy~~ lấy lại trước kia đi về bộ vi-diệu
trước nhà con không ở báo giờ này là tại sao
lúc khởi thiền lập địa không có tại sao không
bây giờ, hiện nay tại này về cơ này là địa
cũng không không sự thật tại ở hiện nhà này.

Tâm thiền luôn luôn còn nếu không có thật tại
và cơ không không khi ở địa điểm tạo bản ở họ đưa
hết không khi của tâm không cũng tạo bản ở họ
có tâm bất cứ như: Phật và giáo, ở hiện tại không
tại thiền cơ sinh năm hiện pháp, thì mới có cơ
hội lập lại sự tại không và hiện không của ở hiện
nhà.

Chúc con địa giáo-dưỡng vi-diệu.

Đức Thiền.
/ Sưu

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 38, 09-17-2023

Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Khai Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật

<https://youtu.be/0hSSfQLW94k?si=vvqbkJjJVxCmppkO>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Khóa Sống Chung Trại Hè 2023 tại Thiên Viện Nhẫn Hòa – Sinh Hoạt - Niệm Hành - Phần 10

https://youtu.be/I1KIvQXOYnY?si=qV37Np1HA7_JOovK

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Tâm Sự Đầu Năm - Thanh Mai

https://youtu.be/aRSU9MTl-xs?si=C4e7w2Dzf_V-McGW

Ban video kính mời

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

| | Địa điểm | Thời gian |
|---|---------------------|-----------------|
| Lễ Liễn đạo Đức Thầy | Thiên viện Nhẫn Hòa | 19-22/9/2003 |
| ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào” | Phuket (Thailand) | 22-27/9/2023 |
| Lễ Sinh Nhật Đức Thầy | Thiên viện Nhẫn Hòa | 22-25/12/2023 |
| Khóa Sống Chung HAWAII 2023 Tình Thầy Tận Độ | Hawaii | 27-31/12.2023 - |

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ

THÔNG BÁO NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LẦN THỨ 14 (2009-2023)

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ XIN trân trọng thông báo chi tiết đến các bạn đạo ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY. Năm nay LTNDT sẽ được tổ chức vào NGÀY THỨ BẢY 23 THÁNG 9 NĂM 2023 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI.

Chương trình như sau: buổi lễ bắt đầu 10:00 sáng NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2023 kết thúc 2:00 chiều cùng ngày.

10:00 -11:00 am chúng ta bắt đầu Buổi lễ trước kính VÔ VI sau đó là LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY.

10:00-12:00 phát biểu cảm tưởng, tâm tình.

12:00 -1:00 CHUNG THIỀN

1:00 - 2:00 ĂN TRƯA.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ kính mời tất cả các bạn đạo về đây sum họp tưởng niệm công ơn của Đức Thầy.

Vì một số các bạn đạo đi dự Đại hội nên Hội rất cần biết số bạn đạo đến tham dự. kính xin bạn đạo có thể đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Đức Thầy xin vui lòng gọi cho tôi để phần DÂNG HOA được đầy đủ và Ban Nhà Bếp tiện việc chuẩn bị thức ăn tránh việc dư hay thiếu quá nhiều. Kính xin các bạn thông cảm cho.

Cô Huỳnh Mai số phone : 714-414-9552

LƯU Ý: Xin các bạn đừng gọi phone. Chỉ texts message để lại lời nhắn cho biết tên người đại diện và bao nhiêu người cùng đi.

Kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy.

LÂM HUỖNH MAI
HỘI TRƯỞNG HAHVVHK
NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2023.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ

THIỀN VIỆN VĨ KIÊN NĂM 2023 SỬA CHỮA VÀ TRÙNG TU !

Kính Chào các bạn đạo,

Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đạo đã dành sự ưu ái đến Hội cũng như đến Thiền Viện Vĩ Kiên trong suốt bao năm qua và đặc biệt hơn là từ sau trận bão tuyết. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều điều bất thường nên mọi việc gần như ngoài dự tính. Chính vì vậy mà việc tiến hành sửa chữa và trùng tu THIỀN VIỆN VĨ KIÊN đã mất nhiều thời gian nên thư tường trình về TVVK sau trận bão tuyết đến muộn kính xin các bạn đạo thông cảm cho.

Thưa các bạn,

Trận bão tuyết lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho cư dân vùng núi Arrowhead Sanbernaino nam CALIFORNIA. Số lượng tuyết rơi gấp 4 lần so với lượng tuyết hằng năm nên khi tuyết tan đã để lại một cảnh tượng rất đáng sợ, đá đất đổ xuống ngập trên con đường khiến việc lái xe trên con đường núi này thật nguy hiểm. City Sanbernaino rất vất vả dọn dẹp để việc lưu thông được an toàn. Đây là lần đầu chúng tôi chứng kiến cảnh tượng tan hoang của vùng núi này. Thiền viện VĨ KIÊN của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không ít .

Chúng tôi đã bắt tay vào việc từ sau khi tuyết tan nhưng việc làm đã gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn. Từ việc tìm một người hiểu biết chuyên môn để lo cho việc sửa chữa, tìm bản vẽ ... Cuối cùng mọi việc đã thuận lợi, anh David Hùng đã nhận lời giúp Hội đảm nhận công việc quan trọng này. Anh David Hùng là một kiến trúc sư và cũng là bạn đạo của chúng ta. Anh là người đã vẽ kiểu và lo việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.

Thiền viện Vĩ Kiên vốn dĩ đã có nhiều hư hại, rất cần sự tu sửa từ năm 2020 nhưng do Đại dịch Covid-19 xảy ra kéo dài gần 3 năm và khi vừa mới chấm dứt thì trận bão tuyết đã xảy ra nên đã gây hư hại nghiêm trọng hơn cho TVVK và những việc chúng ta cần phải làm như sau:

- 1 - Sửa phía trước thiền viện (balcony) bị sụp xuống
- 2 - Các cột đã mục, móng bị nghiêng đây là phần tốn nhiều chi phí nhất
- 3 - Mái nhà và skylight bị nước vào đã gây thiệt hại cho tường
- 4 - Sửa mái nhà
- 5 - Sửa các cột dưới hầm nhà bị nước ứ đọng và mối mọt. Đây là phần cột của căn nhà đã gần

40 năm.

- 6 - Con đường niệm hành
- 7 - Sửa chữa lại nhà kho
- 8 - Trùm mối cho căn nhà.

Như các bạn đã biết TVVK nằm trên vùng núi cao nên việc xây cất không đơn giản. Hơn nữa TVVK khi được xây dựng chỉ là căn nhà ở bình thường chứ không dành cho Hội Đoàn theo thời gian cộng với việc hàng năm đều bị tuyết phủ suốt mùa đông nên việc ảnh hưởng đến sự hư hại cho TVVK là không sao tránh được. Vấn đề là chúng ta muốn chỉ là sửa chữa bằng cột cây thì sau thời gian vài năm rồi tiếp tục sửa nữa như chúng ta đã làm hay theo kỹ thuật hiện đại để có sự bền vững vài chục

năm. Chúng tôi đã chọn làm theo kỹ thuật hiện đại là các cột sẽ làm bằng sắt có bọc nhựa bên ngoài. Theo yêu cầu của nhà thầu là phải làm Soil Report khi đó họ mới định giá tiền chính xác là bao nhiêu.

Sau khi đo đất xong bên nhà thầu làm cột móng đã cho chúng tôi biết giá cả. Hiện tại mọi thứ trong đời sống đều đồng loạt tăng giá rất nhiều và vật liệu xây dựng đến giá trả nhân công lúc này cũng tăng rất cao nên khi nghe nhà thầu cho con số tổng chi phí trên \$300,000 chúng tôi đã giật mình. Nó vượt quá xa, ngoài dự tính. Con số này quá nhiều so với dự tính ban đầu từ \$150-\$200 ngàn nên chúng tôi phải bỏ cuộc.

Anh D.Hùng phải tìm một nhà thầu khác và bỏ đi vài việc mà anh đã đề nghị để làm cho TVVK cũng như việc giúp ích cho các bạn đạo lớn tuổi không phải đi bộ lên cầu thang cho nhẹ phần tài chánh. Bây giờ mọi việc

chúng tôi sẽ cố gắng làm được gì thì làm, đến đâu hay tới đó vì chắc chắn mọi việc không thể hoàn thành trước mùa đông năm này.

Hiện thời chúng tôi đang lo việc sửa chữa tường, skylight, mái nhà và balcony.

Thưa các bạn,

Cho dù có đi theo phương thức nào thì Hội vẫn không đủ tài chánh lo cho công việc này nên tôi viết thư này trình bày mọi việc mà TVVK cần phải làm. Lại một lần nữa Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ kêu gọi sự giúp sức của các BÐ khắp nơi trên Thế giới. Kính xin các bạn đạo hoan hỉ phát tâm đóng góp tài chánh để HAHVVHK có thể hoàn thành công việc này.

Các bạn đạo phát tâm đóng góp xin gửi chi phiếu về:

TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI
7622 23 RD STREET
WESTMINSTER CA 92683
USA

PHẦN Memo xin ghi: SỬA CHỮA TVVK

Thưa các bạn,

Sau những thủ tục, ngày 13-9-23 anh D.Hùng đã nhận được thư đồng ý của City để tiến hành việc sửa chữa và công việc sẽ bắt đầu và thứ sáu này ngày 15-9-23.

Hội đã nhận được số tiền là \$30,000 do một số bạn phương xa và bạn đạo địa phương đóng góp dù Hội chưa thông báo trên TBPTDN. Chúng tôi có kèm DANH SÁCH CÁC BẠN ĐẠO ĐÃ PHÁT TÂM ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH CHO VIỆC SỬA CHỮA- TRUNG TU TVVK trong thời gian qua. Sau mỗi hai tháng chúng tôi sẽ đăng danh sách báo cáo số tiền nhận được từ các bạn đạo phát tâm đóng góp cho công việc này.

Tôi xin thành tâm cảm tạ sự quan tâm - thương yêu của tất cả các bạn đạo đã và luôn hướng về THIÊN VIỆN VĨ KIÊN.

KÍNH CHÚC QUÍ BẠN TÂM THÂN AN LẠC- TU HÀNH VIÊN MÃN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- VẠN VẬT THÁI BÌNH

LÂM HUỖNH MAI
HỘI TRƯỞNG HAHVVHK
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2023.

| DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP TU SỬA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN | | | |
|---|--|----------------------|----------------|
| Date | Name | Amount | |
| May/7/2023 | Bành Chi | \$500 | Cash |
| June/4/23 | Nguyễn Thị Hoa | \$500 | Cash |
| June/4/23 | Nguyễn Công Thanh | \$100 | Cash |
| June/6/23 | Trần B Bích (FL) | \$1,000 | # 117 |
| June/6/23 | Bác Trương Thị Tảo | \$500 | Cash |
| June /10/2023 | Chị Thanh & con trai (Houston, TX) | \$3,000 | # 170 |
| June /10/2023 | Nguyễn Loan & Nguyen Thọ (Houston, TX) | \$500 | # 170 |
| June /10/2023 | Lương Lan (Houston, TX) | \$500 | # 170 |
| June /10/2023 | Nguyễn Phương (Houston, TX) | \$300 | # 170 |
| June /11/2023 | Micheal Long-Xuân | \$500 | Cash |
| June/24/2023 | Icebud Cuong Nguyen (MI) | \$1,000 | Cash |
| June /25/2023 | Nguyễn Thị Hoa | \$100 | Cash |
| June /25/2023 | Cô Năm Huệ Tâm | \$100 | Cash |
| June/29/2023 | Tina Phan | \$1,000 | # 108 |
| July/02/2023 | Trần Bình Minh | \$2,000 | # 320 |
| July/08/23 | Lê Bạch Liên | \$100 | # 493 |
| July/09/2023 | Phạm Ngọc Quất | \$2,000 | # 1546 |
| July /9/2023 | AD | \$2,000 | Cash |
| July 09/2023 | Anh Vân/ Chị Cúc | 716.59 US | 1,000 (Canada) |
| July/15/2023 | Serena Trương (Chị Bích Ngọc) | \$2,000 | # 1141 |
| July/15/2023 | Anh Lạc | \$100 | Cash |
| July/23/2023 | Chị Hai Bành Chi | \$1,000 | Cash |
| July/23/2023 | Nguyễn Luân | \$500 | # 125 |
| July/23/2023 | Anh Sang-Chị Hoa | \$500 | Cash |
| July/23/2023 | Hồng Đức- Bảo Khanh | \$300 | # 502 |
| July/23/2023 | Nguyễn Minh | \$300 | Cash |
| August/01/2023 | Ấn Danh | \$500 | Cash |
| August/01/2023 | Anh Thịnh | \$100 | Cash |
| August/01/2023 | Kim Hoàng Trần- Vinh Trần | \$1,000 | #125 |
| August/01/2023 | Điền Phan Lê- Hiền Lê | \$1,000 | # 147 |
| August/06/2023 | Bạch Liên Lê | \$100 | #495 |
| August/13/2023 | Nguyễn Thị Xuân An | \$200 | Cash |
| August/13/2023 | Lý Lệ Nhân | \$100 | Cash |
| August/13/2023 | Hiếu Hạnh | \$95 | Cash |
| August/13/2023 | Tom Wong | \$50 | Cash |
| August/13/2023 | Vương Bầy | \$200 | # 1532 |
| August/28/2023 | Đoàn Toàn- Chong S Cho | \$500 | # 1249 |
| Sept/05/2023 | Đoàn Cham (NJ) | \$200 | #817733188 |
| Sept/10/2023 | Võ Thẩm (MD) | \$5,000 | # 2557 |
| Sept/10/2023 | Tô Dung (VA) | \$100 | # 1201 |
| | Total = | \$ 30, 261.59 | |

HƯỚNG TÂM CẦU AN

XIN QUÝ BẠN ĐẠO HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN CHO BẠN ĐẠO HUỲNH THỊ LAN 85 tuổi ở San Jose Hoa Kỳ. Chị về Việt Nam thăm gia đình tháng 12/2022, nhập viện ở Sài Gòn 16/7/2023 vì bị bệnh tim, sau đó về dưỡng bệnh ở nhà em gái tại Phan Thiết. 10/09/2023 bệnh tái phát, phải vào bv Phan Thiết, hiện sức khỏe của chị không được tốt, rất mệt ! XIN QUÝ BẠN ĐẠO CẦU NGUYỆN CHO CHỊ LAN QUA ĐƯỢC CƠN NGUY KỊCH.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Bạn đạo Phan Thiết, Việt Nam.
